

ข่าวหนังสือพิมพ์วันที่ ๒๕ - ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

โดย กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเสนอข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับศาลยุติธรรม สำนักงานศาลยุติธรรม และกระบวนการยุติธรรม ซึ่งได้ทำการตรวจจากหนังสือพิมพ์รายวัน รายละเอียด ดังต่อไปนี้

ฉบับวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๒ เรื่อง

๑. “ฎีกาเลื่อนอ่านคดี รังสรรค์ แสงสุข” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ไทยรัฐ คมชัดลึก
๒. “ศาลฎีกาไต่สวนคดีสลายพรม.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

ฉบับวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๕ เรื่อง

๑. “ศาลฎีกาไต่สวนคดีสลายพรม.” จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด
๒. คอลัมน์มองหลายมุม “นักท่องเที่ยว(อีกที)” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์
๓. “ศาลนัดชี้ชะตา โโกโต้-พล.ท.มนัส คดีค้ำมนุษย์ชาวโรฮีนจา ๑๙ ก.ค.นี้”

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

๔. คอลัมน์นายชาวบ้าน “เมื่อผู้เสียหายมิได้ขอเข้าร่วมเป็นโจทก์” จากหนังสือพิมพ์ ไทยรัฐ
๕. คอลัมน์กฎหมายว่าไรดี “การกระทำผิดของผู้มีเงินเมา” จากหนังสือพิมพ์ ไทยโพสต์

ฉบับวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จำนวน ๓ เรื่อง

๑. “ศาลนัดชี้ชะตา โโกโต้-พล.ท.มนัส คดีค้ำมนุษย์ชาวโรฮีนจา ๑๙ ก.ค.นี้”

จากหนังสือพิมพ์ มติชน ข่าวสด

๒. “ศาลแพทยาคุ่มครองชั่วคราว สั่งกรมศุลกาปล่อยเมล์NGV” จากหนังสือพิมพ์ ข่าวหุ้น
๓. “สตง.สอบองค์กรอิสระบินตปท กกต.แจงใช้งบหลักสูตร พตส.” จากหนังสือพิมพ์

มติชน ผู้จัดการรายวัน

Source :

มติชน (ตจว.)

Date :

27 ก.พ. 2560

Page :

5

No:

60074849

ศาลนัดชี้ชะตา 'โกโด้-พล.ท.มนัส' คดีค้ำมนุษย์ชาวโรฮีนจา 19 ก.ค. นี้

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ที่ศาลอาญา ถนนรัชดาภิเษก ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าการพิจารณาคดีค้ำมนุษย์โรฮีนจาที่พนักงานอัยการยื่นฟ้องนายปัจจุบัน อังโชติพันธุ์ หรือโกโด้ อดีตนายกองดีการบริหารส่วนจังหวัดสตูล (อบจ.สตูล), พล.ท.มนัส คงแป้น อดีตผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก และกลุ่มข้าราชการกับพลเรือน รวม 103 คน เป็นจำเลย 11 ส่วนว่าศาลอาญาได้สืบพยานจำเลยนัดสุดท้ายเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ศาลได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้ โดยให้ฝ่ายจำเลยที่ประสงค์จะยื่นคำแถลงปิดคดีเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อศาลภายใน 30 วัน นับแต่คดีเสร็จการพิจารณาเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับคดีค้ำมนุษย์โรฮีนจา พนักงานอัยการคดีค้ำมนุษย์ 1 เป็นโจทก์ ยื่นฟ้องนายบรรจง หรือจง ปองพล จำเลยที่ 1 ,นายปัจจุบัน หรือโกโด้ จำเลยที่ 29, พล.ท.มนัส จำเลยที่ 54 กับพวก เป็นข้าราชการและพลเรือน เป็นจำเลยที่ 1-88 คดีหมายเลขดำ คม.27/2558, คม.28/2558 และ คม.29/2558 ที่อัยการได้ทยอยฟ้องจำเลยตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558 ในความผิด 16 ข้อหา ตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ฯ พ.ศ.2551, พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติฯ พ.ศ.2546 ภายหลังจากที่มีการโอนคดีจากศาลจังหวัดนาทวี มาพิจารณาคดีที่แผนกคดีค้ำมนุษย์

ของศาลอาญา เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 จากนั้นมีการยื่นฟ้องจำเลยอื่นๆ ที่ถูกกล่าวหา ร่วมกระทำความผิดค้ำมนุษย์ที่เป็นเครือข่ายอีกในจำนวนคดีหมายเลข คม.19, 32, 35, 36, 40, 41, 47, 63/2558

ทั้งนี้ ศาลได้สืบพยานรวม 116 นัด ต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เดือนละ 8 วัน โดยไม่มีการเลื่อนคดีหรือยกเลิคนัด โดยโจทก์สืบพยาน 98 ปาก จำเลย 111 ปาก และพยานเอกสาร ขณะที่การสืบพยานฝ่ายจำเลยมีการร้องขอให้พิจารณาคดีลับสำหรับพยานจำเลยบางปากด้วยที่ต้องเบิกความในข้อเท็จจริง เป็นประเด็นเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศไทย ศาลอนุญาตให้มีการพิจารณาเป็นการลับ โดยให้มีเพียงคู่ความ ทนายความ กับเจ้าหน้าที่ศาลอยู่ในห้องพิจารณา และมีความจำเป็นต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์วงจรปิดถ่ายทอดการพิจารณาด้วย

Source :

ข่าวหุ้น

Date :

27 ต.ค. 2560

Page :

๑๓

No :

ศาลแพทยาคุ่มครองชั่วคราว สั่งกรมศุลกาปลดค่าธรรมเนียม NGV

“ซูเปอร์ซารา” แผลงฤทธิ์! ยื่นฟ้องศาลจังหวัดพญา ล่าสุดสังคุ่มครองชั่วคราวให้กรมศุลกา ปลดค่าธรรมเนียม 99 คันออกจากท่าเรือ โดยให้เอกชนวางประกันภาษี 40% แต่ไม่ต้องจ่ายค่าปรับ 2 เท่า

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา นายชนิด สุทธยาลัย นายความผู้รับมอบอำนาจจากบริษัท ซูเปอร์ซารา จำกัด ผู้นำเข้ารถโดยสารที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NGV) เป็นเชื้อเพลิง ได้เป็นโจทก์ยื่นฟ้องร้องต่อศาลจังหวัดพญา ฟ้องกรมศุลกากรซึ่งเป็นจำเลยที่ 1 กับพวกอีก 5 คน ประกอบด้วย นายกุลิศ สมบัติศิริ อธิบดีกรมศุลกากร (จำเลยที่ 2) นายชัยยุทธ คำคุณ รองอธิบดีกรมศุลกากร (จำเลยที่ 3) นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง (จำเลยที่ 4) นายธีระชาติ อิงหญิง (จำเลยที่ 5) และนายวิฑูรย์ อัจฉริยะวุฒิ ประธานและกรรมการตรวจปล่อยรถยนต์ใหม่ที่นำเข้า (จำเลยที่ 6)

ทั้งนี้ โจทก์ฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ร่วมรับผิดชอบจำเลยที่ 2-6 ว่าร่วมกันจงใจกระทำละเมิดหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจากกรณีกล่าวหาว่า โจทก์แสดงเงินกำเนิดอันเป็นเท็จและยึดหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดออกโดยหน่วยงานราชการประเทศมาเลเซีย โดยจำเลยไม่มีพยานหลักฐานยืนยัน จึงอาจเป็นการใช้อำนาจหน้าที่โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือไม่

นอกจากนี้ จำเลยที่ 2-6 ทราบดีว่าเอกสารดังกล่าวมิได้เป็นเท็จ เพราะจำเลยไม่มีพยานหลักฐานใดๆ มีเพียงข้อสงสัยของจำเลยที่ 2-6 เท่านั้นว่า หนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (FORM D) เป็นเท็จ ทั้งที่สินค้าที่โจทก์นำเข้ามาไม่อยู่ในข้อกำหนดของหลักเกณฑ์ความผิดฐานสำแดงเท็จ ตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามา พ.ศ. 2481 เนื่องจากพ.ร.บ.ดังกล่าวห้ามนำของที่มีการแสดงกำเนิดเป็นเท็จเข้ามาเฉพาะที่เกี่ยวกับของที่ตกกรรมเท่านั้น ไม่ใช่สินค้ารถยนต์โดยสารที่โจทก์นำเข้ามาแต่อย่างใด

การกระทำดังกล่าวของจำเลยส่งผลให้

โจทก์ส่งมอบรถยนต์โดยสารให้แก่บริษัทเบสท์ริท กั๊ปปี้ จำกัด และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ไม่ทันตามสัญญา ทั้งที่โจทก์ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการนำเข้าโดยถูกต้อง จำเลยทั้ง 6 จึงไม่มีสิทธิยึดเหนี่ยวรถยนต์โดยสารดังกล่าว และก่อนฟ้องคดีนี้ โจทก์ได้มีหนังสือโต้แย้งการกระทำของจำเลยที่ 2-6 แล้ว แต่จำเลยทั้ง 6 ไม่ยอมส่งมอบรถให้แก่โจทก์และพยายามจงใจให้โจทก์ชำระค่าปรับ 2 เท่านอกเหนือจากค่าภาษีอัตราปกติ อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ. 2556 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA) และ พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2468

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน ศาลจังหวัดพญา ได้ไต่สวนพยานและสืบคำสั่งว่า ค่าฟ้องโจทก์มีเหตุผลเพียงพอและพฤติการณ์ที่จำเลยที่ 2-6 ยึดหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดโดยไม่มีหลักฐานอย่างเพียงพอว่า Form D เป็นเท็จหรือไม่ หรือมีเหตุอันหรือไม่ จึงมีเหตุที่จะคุ้มครองประโยชน์ของโจทก์ไว้ชั่วคราวก่อนมีคำพิพากษา โดยมีคำสั่งให้จำเลยทั้ง 6 ร่วมกันปล่อยรถโดยสาร ตามหนังสือรับรองถิ่นกำเนิด และโจทก์ต้องวางเงินประกันภาษีนำเข้าอัตรา 40% ของมูลค่ารถยนต์แต่ละคัน แต่ไม่ต้องชำระค่าปรับ และให้จำเลยทั้ง 6 ร่วมกันออกหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถยนต์แต่ละคันด้วย

ด้านนายสุระชัย เอี่ยมวชิระสกุล ผู้อำนวยการ ขสมก. เปิดเผยว่า ทางเบสท์ริทฯ ผู้รับงานจัดหารถโดยสาร NGV ยังไม่ได้รายงานเรื่องดังกล่าวให้รับทราบ ซึ่งหากเป็นเรื่องจริง เบสท์ริทฯต้องทำหนังสือแจ้งมายัง ขสมก.อย่างเป็นทางการ เพื่อนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับคณะกรรมการบริหาร (บอร์ด) ขสมก. และคณะกรรมการตรวจรับ เพื่อพิจารณาว่าควรดำเนินการอย่างไรต่อไป

อย่างไรก็ตาม ด้านบริษัทซูเปอร์ซารา กลับมีหนังสือแจ้งมายังสื่อมวลชนว่าผู้ดำเนินการ ขสมก.รับทราบเรื่องดังกล่าวแล้ว และระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดี โดยจะเร่งนำเสนอบอร์ด ขสมก.และคณะกรรมการตรวจรับ อีกทั้งเชื่อว่าตนถูกกฎหมาย จะได้ไต่สวนโดยศาลใหม่เร็วๆ นี้ ■

Source :

มติชน

Date : 27 ก.พ. 2560

Page : 10

No: 60074948

สดง.สอบองค์กรอิสระบิณฑปท กกด.แฉงใช้งบหลักสุตร'พดส.'

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นายพิศิษฐ์ ลีลาวัชรโรภาส ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินเปิดเผยว่า คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน (คตง.) ใหันโยบายกับ สดง.ไปตรวจสอบองคกรอิสระเกี่ยวกับการศึกษาดูงานต่างประเทศ กำล้งตรวจสอบการศึกษาดูงานตามหลักสุตรต่างๆ ขององคกรอิสระ เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายให้ประหยัดงบประมาณ ไม่อนุญาตให้ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ การเดินทางไปต่างประเทศขณะนี้จึงมีเฉพาะหลักสุตรต่างๆ ของผู้บริหารระดับสูง อาทิ สำนักรงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกด.) สำนักรงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม สถาบันพระปกเกล้า และวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) หากพบว่ามีผิดปกติผู้ด้ดำเนินการก็ ต้องรับผิดชอบ

พล.ต.ท.จรงวิทย์ ภูมมา รองเลขาธิการ กกด. ในฐานะรักษาการเลขาฯ กกด. กล่าวถึงกรณีนี้ สดง.ตรวจสอบการใช้งบประมาณเดินทางไปศึกษาดูงานต่างประเทศ ว่า เท่าที่ทราบยังไม่มีการติดตั้งเรื่องการใช้งบประมาณดูงานต่างประเทศของ กกด. โดย กกด.มีหลักการเดินทางไปต่างประเทศอยู่แล้ว ต้อง

มีเหตุผล มีความจำเป็น และเกิดประโยชน์ พล.ต.ท.จรงวิทย์กล่าวว่า ส่วนหลักสุตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง (พดส.) ที่ กกด.ดำเนินการอยู่มีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการเลือกตั้ง การดูงานจึงต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งโดยตรง เช่น ปีที่แล้วดูงานเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐมีพานักศึกษาไปดูเรื่องเลือกตั้ง ดูการจัดการบริหารของพรรคการเมืองในสหรัฐ โดย กกด. กำชับให้ใช้เงินอย่างประหยัด รับประกันว่า ไม่มีการอ้างเรื่องการศึกษาดูงานเพื่อไปเที่ยวต่างประเทศแน่นอน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลักสุตร พดส. เปิดครั้งแรกปี 2552 จนถึงปัจจุบันมีนักศึกษา รวม 8 รุ่น งบประมาณในการอบรมได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ของสำนักรงาน กกด.รุ่นละประมาณ 10.5 ล้านบาท รวม 8 รุ่น ใช้เงินไปแล้วกว่า 80 ล้านบาท ทั้งนี้ แต่ละรุ่นจะมีนักศึกษา พดส.ประมาณ 80 คน ส่วนการเดินทางไปดูงานที่ต่างประเทศจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้หัวละ 5 หมื่นบาท ที่ผ่านมานักศึกษาในแต่ละรุ่นเดินทางไปดูงานการเลือกตั้ง และพรรคการเมือง ในหลายประเทศ อาทิ สหรัฐ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น